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Góðan dag 

Er að velta fyrir mér eftir að hafa lesið þessa grein hvort það væri áhuga að gera bókun sambandi 

með ástandið á Háaleitisbraut? Hraðinn á bílum þarna er gríðarlegur (hef séð bíla vera þarna á 80-90) 

og það kæmi mér ekki að óvart að illa fara innan skamms.  

Barnið mitt og önnur börn þurfa að  labba yfir þessa götu til að komast í skólann úr Hvassaleiti.(ég er í 

Hvassaleiti 67) Svo samkvæmt reglum þarf að merka þessa götu með skiltum sem segja börn á leið í 

skóla og lækka hraðan í 30. 

Ég er líka farinn að sjá mikið að stórum flutninga bílum nota þessa götu, þeir keyra hratt og allir fullir 

að grjóti og þeir munu ekkert ná að stoppa ef barn labbar fyrir :( 

Háaleitisbraut N-megin var breytt (sjá mynd) og sú breyting hefur virkað vel og lækkað hraðan mikið. 

Ég óska þess að þetta verður rætt á íbúðar fundi og ég get verið viðstaddur til að útskýra mál mitt 

betur. 

Kv Siggi  
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